



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมบังคับคดี กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๑๑๑๙

ที่ ยธ ๐๕๑๐(อ)/ว ๑๕

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ ๑๑

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)

ตามที่กรมบังคับคดีกำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน นั้น

เพื่อให้มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวมของประเทศ จึงกำหนดแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี ดังนี้

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีหลีกเลี่ยงการเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่เสี่ยง ตามข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง ยกเว้นเหตุราชการ

กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเดินทางข้ามจังหวัด หรือเดินทางไปจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่เสี่ยง ด้วยเหตุส่วนตัว และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนั้น โดยเฉพาะการกักกันในสถานที่ตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น โดยให้ถือว่าวันที่ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของหน่วยงานได้ตามปกติเป็นวันลาปฏิบัติงาน

๒. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีหลีกเลี่ยงการไปสถานบริการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่มีคนแออัด

กรณีเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีเป็นผู้ติดเชื้อหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อจากการไปสถานบริการที่เป็นพื้นที่เสี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมในลักษณะที่เป็นงานสังสรรค์ งานเลี้ยง หรืองานรื่นเริง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะการกักกันในสถานที่ตามระยะเวลาซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขกำหนด ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น โดยให้ถือว่าวันที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการในสถานที่ตั้งของหน่วยงานได้ตามปกติเป็นวันลาปฏิบัติงาน

๓. ให้เจ้าหน้าที่...

๓. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีดำเนินการตามแนวปฏิบัติของประกาศและหนังสือเวียนกรมบังคับคดีเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะเข้าสู่ภาวะปกติ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด



(นางอรรณญา ทองน้ำตะโก)
อธิบดีกรมบังคับคดี